

เมนเทอร์คืออะไร

เราทั้งหลายเคยพบปะผู้คนหลากหลาย ที่เราทั้งอาจจะเคยคบกันหรือพูดคุยกัน ซึ่งมีความหมายสำหรับเรา ยกตัวอย่างเช่น คุณครู เพื่อน หรือ บุคคลในครอบครัว บุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็น เมนเทอร์

คนคนหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนกำลังใจจากเมนเทอร์ เรียกว่า เมนเทีย เมนเทอร์รับฟังและเปิดช่องว่างสำหรับการสะท้อนมุมมองในคำถามต่างๆ เมนเทอร์ และเมนเทีย เป็นคู่คุยที่มีความหมายต่อกันและกัน ทั้งเมนเทอร์ และเมนเทีย เป็นผู้เรียนรู้ที่จะพูดคุยด้วยกัน แต่ทั้งนี้ก็มาจากความต้องการของเมนเทีย ในการเริ่มประเด็นในการสนทนา

ทำไมถึงเลือกเมนเทอร์

ความสัมพันธ์แบบเมนเทอร์ คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผู้ที่เลือกที่จะได้รับความช่วยเหลือจากเมนเทอร์มีไข่มุกที่อ่อนแอ หรือมีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ได้ แต่บุคคลนี้มีความต้องการความสัมพันธ์แบบเมนเทอร์ ไม่ว่าจะในรูปแบบของเมนเทอร์ หรือ เมนเทีย มีปัจจัยหลายๆ ด้านที่ทำให้เลือกเมนเทอร์ มนุษย์สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในปัญหาต่างๆ ทั้งด้านที่เกี่ยวกับวิชาการ และปัญหาส่วนตัว กับผู้ที่เคยมีประสบการณ์แบบเดียวกัน และมีความสนใจที่จะขยายเครือข่ายหรือสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เฉพาะทางในด้านๆ หนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น ผู้บริหารในบริษัทบางคนเลือกที่จะคุยกับเมนเทอร์ที่อายุน้อย เพราะว่าผู้บริหารเหล่านี้ ต้องการจะปรับปรุงการสื่อสารของตัวเองกับลูกจ้างที่อายุน้อยในบริษัทตนเอง

คุณสามารถเลือกที่จะมีเมนเทอร์ ยกตัวอย่างเช่น ต้องการที่จะเปิดบริษัทเป็นของตนเอง และต้องการจะแลกเปลี่ยนความคิดและแนวความคิดใหม่ๆ กับบุคคลอื่นที่มีธุรกิจเป็นของตนเองเช่นกัน ท่านสามารถถามคำถามที่เกี่ยวกับการศึกษาต่อ หรือการทำงาน กับเมนเทอร์ที่เคยมีประสบการณ์ในการศึกษาต่อหรือการทำงาน

เมนเทอร์สามารถให้กำลังใจและข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับท่านในการเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง โอกาสต่างๆ ในชีวิตและสังคมที่ท่านอาศัยอยู่

ทำไมถึงเลือกเมนเทอร์เซอร์วิส

เมนเทอร์เซอร์วิส มีเมนเทอร์ที่เข้มแข็งและกระตือรือร้น **21** คน ซึ่งได้มีประสบการณ์ในการค้นพบเส้นทางของตัวเองในสังคมเดนมาร์ก พวกเขาสามารถพูดคุยกับท่านทั้งในภาษาเดนิช และภาษาอื่นๆ อีก ดังนั้นหากท่านอยากจะพูดคุยกับเมนเทอร์ ท่านไม่จำเป็นต้องรอจนกระทั่งท่านสามารถใช้ภาษาเดนิชได้ ถ้าท่านพูดภาษาใดภาษาหนึ่งใน **18** ภาษา ที่ได้นำเสนอในหน่วยบริการเมนเทอร์ ท่านสามารถเลือกเมนเทอร์ได้ทันทีเพื่อท่านจะได้บรรลุเป้าหมายของท่านได้รวดเร็วขึ้น